

คำนำ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการเปิดรับนักศึกษาจากระบบกลาง (Admission) มาแล้วเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา) และจากแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการรับนักศึกษาได้ 2 ระบบ คือ ระบบ Admission และระบบรับตรง

เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ได้รับทราบประโยชน์และความสำคัญของการรับตรงได้อย่างชัดเจน สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ ตลอดจนศึกษาคุณภาพของนักศึกษาที่ได้จากการรับตรง คณะฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดการความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง S208 บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ สำนักทะเบียนและประมวลผล คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อนำความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินงานมาประกอบการพิจารณา ว่าคณะฯ ควรจะนำระบบรับตรงมาใช้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของคณะฯ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคน งาน และองค์กรต่อไป

ในการนี้คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดทำสรุปความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง S208 บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะกรรมการฯ ขออภัยไว้ ณ ที่นี้

คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรุป

โครงการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558

หัวข้อ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง”

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง S208 บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.....

ความเป็นมา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ได้มีการเปิดรับนักศึกษาจากระบบกลาง (Admission) มาแล้วเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556 จำนวนนักศึกษา 21 คน และปีการศึกษา 2557 จำนวนนักศึกษา 35 คน) และจากแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการรับนักศึกษาได้ 2 ระบบ คือ

1. ระบบกลาง (Admission) คือ ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : CUAS) ซึ่งถูกนำมาใช้จริงครั้งแรกในปี 2549 แทนการสอบเอนทรานซ์ในระบบเดิม ซึ่งในระบบใหม่นี้ คะแนนของผู้ที่จะถูกคัดเลือกเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษาจะไม่ได้มาจากการสอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีคะแนนบางส่วนจากเกรดเฉลี่ยของที่โรงเรียนมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อด้วย โดยมีองค์ประกอบ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) , ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) , ความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT)

2. ระบบรับตรง คือ การจัดสอบของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านระบบสอบกลาง ซึ่งการรับตรงมหาวิทยาลัยจะสามารถรับนักศึกษาได้มากขึ้น และรวดเร็วกว่าระบบ Admission รวมทั้งได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และที่สนใจจะเรียนวิชานั้นจริงๆ

ดังนั้น เพื่อให้คณะเภสัชศาสตร์ได้รับทราบประโยชน์และความสำคัญของการรับตรงได้อย่างชัดเจน สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการตลอดจนคุณภาพของนักศึกษาที่ได้จากการรับตรง คณะจึงได้กำหนดให้มีการจัดการความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” ในรูปแบบการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานอย่างน้อย 3 หน่วยงาน เพื่อนำความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้จากการอภิปรายมาพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรในการนำไปประกอบการพิจารณาการจะนำระบบรับตรงมาใช้ต่อไป

ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ได้เชิญตัวแทนหน่วยงานจากสำนักทะเบียนและประมวลผล คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ผศ.ดร.เสกสรรค์ สโมสรสุข รองคณบดีคณะสหเวชศาสตร์
 2. นางกาญจนา โปบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล
 3. นางสาวารุณี เหลืองสกุลพงษ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
- โดยได้ข้อสรุปจากการร่วมหารือเรื่องการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง ดังนี้

นางกาญจนา โปบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

ได้ให้รายละเอียดวัตถุประสงค์ของการรับตรง คือการรับนักศึกษาที่มีความตั้งใจ ถนัดและตั้งใจ เข้าศึกษาในคณะนั้นๆ อย่างแท้จริง โดยคณะนิติศาสตร์เป็นคณะแรกที่มีการรับตรง เริ่มเมื่อปีการศึกษา 2539 และแต่ละคณะก็ทยอยเปิดรับตรงตามกันมา

ครั้งแรกของการรับตรงเน้นไปที่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ปัจจุบันนี้ความต้องการหรือการกำหนดเกณฑ์ของแต่ละคณะค่อนข้างจะเปลี่ยนไป บางคณะก็ยังมี การรับนิสิต-นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่นมาก่อน (เด็กซิ่ว) ปัจจุบันนี้การรับตรงเข้ามาหลายรูปแบบ ทั้งวิธีการ ทั้งเกณฑ์ เงื่อนไขการรับ การกำหนดค่าต่างๆ และการสอบ ซึ่งตรงนี้ในหลักการต่างๆ ก็ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของแต่ละ คณะ แต่ละมหาวิทยาลัย ที่จะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ

สำหรับการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2549 พยายามให้มีการคัดเลือกระหว่างรับตรงกับ Admissions 50:50 เพราะ Admissions เป็นการรับนักเรียน หลายกลุ่มจากทั่วประเทศ เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา แต่ ณ ปัจจุบันนี้การคัดเลือกของ มหาวิทยาลัย ตัวเลขไม่ใช่ 50:50 แล้ว เนื่องจากมีโครงการพิเศษเข้ามาด้วย โดยภาพรวมการรับนักศึกษา ปริมาณ 10,163 คน แบ่งเป็น

1. กลุ่ม Admissions จะมีการรับในภาพรวมประมาณ 3,658 คน คิดเป็น 35%
2. การรับผ่านกลุ่มสถาบันแพทย์ เริ่มแรกจะมีคณะแพทยศาสตร์เท่านั้นที่รับแต่ขณะนี้คณะ ทันตแพทยศาสตร์ด้วย ประมาณ 89 คน คิดเป็น 0.88%
3. ระบบการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกตรงแบ่งได้ ดังนี้
 - 3.1 โครงการปกติ ประมาณ 1,642 คน คิดเป็น 16.16%
 - 3.2 โครงการพิเศษ ซึ่งโครงการพิเศษจะมีทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หลักสูตร นานาชาติ หลักสูตรทวิภาษา ประมาณ 3,618 คน คิดเป็น 35.60%
 - 3.3 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เช่น โครงการนักกีฬา โครงการนักศึกษาพิการ โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตชนบทหรือโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง รวมทั้งโครงการ สอวน. เพราะ เป็นเรื่องเฉพาะในกลุ่มผู้มีความสามารถ หรือเฉพาะกลุ่มที่มีผลการเรียนดีที่มีการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ประมาณ 1,156 คน คิดเป็น 11.37%

ซึ่งการรับตรงของโครงการพิเศษนี้แต่ละปีจะค่อนข้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ตัวเลขดูแล้วไม่ใช่ สัดส่วน 50:50 แต่มหาวิทยาลัยก็จะพยายามไม่เพิ่มจำนวนรับตรงโครงการพิเศษไปจากเดิม โดยคณะใดที่มีการรับตรงก็มักจะคงไว้ที่ตัวเลขจำนวนรับเดิม นอกจากจะได้รับการขออนุมัติการเพิ่มจำนวนรับเท่านั้น

ปัจจุบัน มธ. มีการรับตรง 13 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

คณะศิลปกรรมศาสตร์มี 1 สาขา คือ สาขาการละคร ซึ่งไม่รับนักศึกษาจากระบบ Admissions เพราะมีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งในระบบ Admissions จะไม่สามารถ คัดเลือกเฉพาะอย่างนั้นได้ จึงเปิดรับตรงเองโดยเฉพาะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เดิมคัดเลือกในโครงการรับตรงเหมือนกัน เพราะ เนื่องจากได้เปิดคณะมาครั้งแรกคณะยังไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการเอง เพราะคณะสถาปัตยกรรมฯ จะ เป็นเหมือนกิ่งโครงการพิเศษ จนกระทั่งปี 2558 จึงขออนุมัติไปดำเนินการเอง เพราะคณะมองว่าจะเร่ง

ดำเนินการก่อนเพื่อจะคัดเลือกให้เสร็จทันคณะมองว่าการที่รับในภาพรวมแล้วปฏิทินของคณะค่อนข้างจะช้า แต่ปฏิทินของสำนักทะเบียนฯ ถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องมีการจัดสอบข้อเขียนตามมติ กบม. เดือนมกราคม สุดท้ายถ้าจะถามว่าคณะรับก่อนแล้วได้นักศึกษาตามเป้าที่ต้องการหรือไม่ จากที่คณะเสนอประกาศมาให้ สำนักทะเบียนก็ไม่ได้ตามเป้าเหมือนกันในบางสาขา ทั้งที่เรียกเผื่อแล้ว ต้องมีการรับรอบสองเพิ่มขึ้นมา คณะจึงออกจากโครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยไปดำเนินการเอง

การกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกตรง มีดังนี้

1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
4. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทำผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเฉพาะ : ตามเกณฑ์ของแต่ละคณะกำหนด ผู้สมัครต้องตรวจสอบให้ตรงตามที่คณะกำหนด เช่น

1. สถานภาพทางการศึกษา คณะรับสมัครผู้สมัครที่มีสถานภาพใด เฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ 2.75 หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

ซึ่งเป็นคุณสมบัติกลางโดยทั่วไปจะเหมือนกัน และจะมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ ซึ่งแต่ละคณะก็จะกำหนด GPA ที่แตกต่างกัน และกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันไป บางคณะจะเน้นว่า จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 สายสามัญด้วย บางคณะก็รับเทียบเท่าด้วย บางคณะก็จะรับเด็กชีวิตด้วย แล้ว GPA เริ่มแรกโครงการมาเลยตั้งเกณฑ์ไว้ที่ 2.75 แต่ในบางคณะก็มองว่าไม่น่าจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.75 จึงมีความหลากหลาย เริ่มแรกจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหมดทั้งมหาวิทยาลัย ช่วงหลังมามีทั้งเกณฑ์ 2.50 2.75 และ 3.00 ก็มี ซึ่งการกำหนดนั้นขึ้นอยู่กับคณะ ถ้าคณะเภสัชศาสตร์จะรับตรงก็ต้องมีการกำหนดเกณฑ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน

รูปแบบการคัดเลือก แบ่งได้ดังนี้

แบบที่ 1 คัดเลือกโดยการจัดสอบข้อเขียน ซึ่งคณะจะต้องดำเนินการในเรื่องของตัวข้อสอบ ตรวจข้อสอบ การประเมินผล และกำหนดการสอบวิชาด้วยที่จะใช้ในการคัดเลือก

แบบที่ 2 จัดการคัดเลือกโดยใช้คะแนนจากการสอบข้อสอบกลาง จัดสอบโดย สทศ. คือ คะแนน GAT/PAT คณะก็ต้องไปกำหนดว่าจะใช้วิชาอะไรในการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับ สทศ. ภายในเวลาที่ สทศ. กำหนด ซึ่งจะมีการจัดสอบ 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1	รับสมัครสอบ	ช่วงเดือนตุลาคม
	กำหนดการสอบ	ช่วงเดือนธันวาคม
	ประกาศผล	ช่วงเดือนมกราคม
ครั้งที่ 2	รับสมัครสอบ	ช่วงเดือนมกราคม
	กำหนดการสอบ	ช่วงเดือนมีนาคม
	ประกาศผล	ช่วงเดือนเมษายน

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่จะใช้คะแนนในครั้งที่ 1 ถ้าใช้คะแนนครั้งที่ 2 จะไม่ทันเวลา การคัดเลือกตรงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1 เช่นกันในการคัดเลือก ซึ่งเด็กจะต้องไปสมัครสอบกับ สทศ.ก่อน และกำหนดสอบเดือนธันวาคม ประกาศผลเดือนมกราคม ก็จะเร็วขึ้นมา ถ้าสอบเดือนมกราคมก็จะสอบประมาณสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์ที่ 2 ก่อนที่มหาวิทยาลัยจะสอบตรง

กลุ่มถัดไปกลุ่มวิชาสามัญ 7 วิชา ซึ่งจะสอบล่าช้ามานิดหน่อย คือจะเป็นรับสมัครเดือนพฤศจิกายน สอบเดือนมกราคม ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ์ อย่างเช่น คณะสหเวชศาสตร์ใช้คะแนนตัวนี้อยู่ ก็พบว่าค่อนข้างจะช้า คือสำนักทะเบียนฯ ต้องรอคณะในการที่จะนำผลมาใช้ และในปี 2559 นโยบายทปอ. กำลังจะขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยให้มาใช้ข้อสอบกลางในส่วนนี้ และมีการเพิ่มอีก 2 วิชา คือ คณิตศาสตร์ 1 สำหรับสายวิทย์และคณิตศาสตร์ 2 สำหรับสายศิลป์เดิมจะเป็นคณิตศาสตร์อย่างเดียว และเพิ่มวิทยาศาสตร์เดิมกำหนดว่ามีฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เพิ่มอีกวิชาหนึ่งคือวิทยาศาสตร์ทั่วไปสำหรับสายศิลป์ และมีบางคณะใช้ทั้ง GAT ทั้ง PAT และสามัญด้วย ซึ่งหลากหลายมากในการกำหนดเกณฑ์เหล่านี้ ถ้าใช้ของ Admissions บางคณะก็จะอิงจาก Admissions เหมือนกันว่าจะใช้เกณฑ์อะไรเท่าไร ถ้าใช้คะแนนข้อสอบกลางในการดำเนินการ คณะรอผลซึ่งสำนักทะเบียนฯ จะดึงผลคะแนนจาก สทศ.ให้ แล้วส่งให้คณะประมวลผลซึ่งเห็นแล้วว่าจะมีความแตกต่างกัน ถ้าสอบข้อเขียน หรือจะมีอีกวิธีหนึ่งที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการอยู่ คือจะสอบข้อเขียนเหมือนกันแต่จะไปใช้ข้อสอบร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เกณฑ์การคัดเลือกที่คณะจะต้องกำหนดก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งได้ยกตัวอย่างให้เห็นว่ามีการนำคะแนนสอบทุกวิชามารวมกันเพื่อเลือกคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ ตามจำนวนรับเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยให้น้ำหนักคะแนน วิชาเคมี ชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ 80% ภาษาอังกฤษ 20% และก็ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ซึ่งคณะจะเป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง แต่บางคณะก็จะมีการกำหนดคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์ไว้ด้วย ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 10%

ตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกเกณฑ์การคัดเลือก (กรณีสอบข้อเขียน)

1. คณะจะนำผลคะแนนสอบทุกวิชาของผู้เข้าสอบมารวมกันเพื่อคัดเลือกคะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับ ตาม จำนวนรับเข้าศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยให้น้ำหนักคะแนน ดังนี้

วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ และวิชาคณิตศาสตร์	80%
วิชาภาษาอังกฤษ	20%

2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ

การลงนามในประกาศต่างๆ

ถ้าคณะจะเปิดรับตรงจริงๆ คงต้องมาคุยรายละเอียดระหว่างผู้ปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง เพราะในการดำเนินการคัดเลือก หากท่านอธิการบดีมีการมอบอำนาจ ประกาศการรับสมัครจะลงนามโดยรองวิชาการ

และคณะต้องจัดทำโครงการตามที่ต้องการเสนอให้ฝ่ายทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ส่วนการประกาศผลต่างๆ เช่นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/ผู้ผ่านการคัดเลือก/ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตามขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ จะเป็นผู้ลงนาม ซึ่งคณะจะต้องเสนอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และคำสั่งแต่งตั้งต่างๆ เช่น คำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์ ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ คณะต้องเสนอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการก่อนการรับรับสมัคร ซึ่งเป็น การลดขั้นตอนลงมาเนื่องจากแต่ก่อนจะเป็นท่านอธิการบดีลงนาม ซึ่งการมอบอำนาจมีมาตั้งแต่ปี 2554

ปฏิทินการดำเนินงาน

ปฏิทินการดำเนินงานอย่างคร่าวๆ ถ้าคณะดำเนินการรับตรงจริงๆ ต้องปฏิบัติดังนี้

1. คณะต้องเสนอขออนุมัติการเข้าร่วมโครงการประมาณเดือนมิถุนายน เพราะที่ผ่านมาเมื่อสำนักทะเบียนฯ เริ่มสอบถามตามคณะว่าจะต้องแจ้งข้อมูล คณะที่สนใจอยากเข้าก็จะเพิ่งทำเรื่องขออนุมัติ ซึ่งอาจทำให้ประกาศล่าช้าเพราะต้องรอคณะที่จะเข้าร่วม ทั้งที่สำนักทะเบียนฯ พยายามจะทำอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายการประชาสัมพันธ์หรือการออกประกาศค่อนข้างจะช้าอยู่เหมือนกันเพราะว่าต้องรอเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะ

2. คณะแจ้งข้อมูลการคัดเลือก เดือนกรกฎาคม

3. เตรียมงานการคัดเลือก จัดทำแผน / แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เดือนกรกฎาคม

4. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เดือนกรกฎาคม

5. ประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา ซึ่งฝ่ายรับเข้า สำนักทะเบียนฯ จะมีการไปแนะนำ ผลลัพธ์การเข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตร /TU Open House เดือนสิงหาคม

6. จัดทำประกาศรับสมัคร ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน

7. จัดเตรียมระบบการรับสมัคร / ประสานธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสในการชำระเงินค่าสมัคร ประมาณเดือนสิงหาคม – กันยายน

8. รับสมัคร ช่วงเดือนพฤศจิกายน

9. สอบข้อเขียน ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์

เมื่อสำนักทะเบียนฯ คัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งข้อมูลให้คณะ

กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 คณะต้องจัดทำโครงการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดนโยบายการรับเข้าศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดโครงการต่างๆ เช่น ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ระยะเวลาดำเนินการ รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงาน (คุณสมบัติ เกณฑ์การคัดเลือก จำนวนการรับ) ผลที่จะได้รับ การติดตามและประเมินผล แล้วในการคัดเลือกคณะจะต้องมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะที่มีการรับตรงเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน จะทำการพิจารณาปฏิทินการคัดเลือก มีการจัดประชุมการรับสมัคร ว่าประกาศที่คณะส่งข้อมูลมาทุกคนเห็นชอบหรือไม่หรือมีประเด็นใดที่จะต้องมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนใหม่ แล้วปฏิทินการคัดเลือกกรรมการเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ ปัจจุบันปฏิทินการคัดเลือกโครงการรับตรง จะแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้คะแนนคัดเลือกก็จะมีประกาศผลก่อน เสร็จสิ้นก่อน กลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มสอบข้อเขียน สำหรับคณะที่มีการสอบข้อเขียนแล้วก็ต้องมีการใช้ระยะเวลาในการตรวจข้อสอบ มาปีนี้เพิ่ม 3

กลุ่มเพราะว่าคณะนิติศาสตร์จะแยกออกมาเป็นอีกกลุ่มเนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากและในเรื่องของการตรวจข้อสอบค่อนข้างใช้เวลา ซึ่งในปี 2558 คณะที่มีการคัดเลือกเสร็จแล้ว ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสาธารณสุขศาสตร์ สอบข้อเขียนแล้ว ตรวจข้อสอบทัน เลยขอขยับปฏิทินไปรวมอยู่กับกลุ่มที่ใช้คะแนน ส่วนคณะสหเวชศาสตร์ เนื่องจากรอคะแนนสามัญก็จะออกหลัง GAT/PAT อีก จึงมาอยู่กลุ่ม 2 ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดปฏิทิน

กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มธ.

ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนจะเป็นผู้ดำเนินการ และคณะก็ต้องร่วมดำเนินการด้วย ซึ่งจะต้องจัดทำเอกสารแนะนำการศึกษา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ตลอดจนการจัดนิเทศโครงการ/นิทรรศการ/วิทยากร ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการต่างๆ

กิจกรรมที่ 3 การรับสมัคร

ส่วนเรื่องการสมัครจะเป็นการรับสมัคร Online ผ่านระบบของสำนักทะเบียน ซึ่งสำนักทะเบียนฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ คณะเพียงแต่คอยดูตัวเลขจำนวนการรับสมัครหน้า เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ ว่ามีผู้สมัครแล้วกี่คน

การชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และในปีนี้เพิ่มการรับชำระผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เงินที่ได้จากการรับสมัครจะเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย

ผู้สมัครจะต้องศึกษาขั้นตอนการรับสมัคร พบปัญหาบ่อยๆ ว่าไม่ค่อยศึกษาข้อมูลกันแล้วเมื่อเกิดปัญหา ก็จะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบ เช่น ไม่ทราบว่าสามารถสมัครได้เพียง 1 คณะ 1 โครงการ เท่านั้น นักเรียนจะต้องรู้แล้วว่าตนเองจะไปในทิศทางไหน นักเรียนที่ขาดโอกาสควรจะไปโครงการขยายโอกาส นักเรียนที่มีความสามารถทางกีฬาควรจะไปกีฬา นักเรียนที่มีคะแนนพอจะเข้ารับตรงก็ไปรับตรง ในระบบจะลือคคุณสมบัติไว้ แต่ก็มีบางคณะที่รับก่อน เช่น โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทหรือการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ซึ่งจะรับสมัครก่อน แต่ก่อนไม่ได้ระบุเงื่อนไข กลายเป็นว่าเด็กที่สมัครเข้าคณะแพทย์แล้วมีโอกาสสมัครเข้าคณะอื่นได้อีก จึงเริ่มมีการเข้าร่วมเงื่อนไขเดียวกัน กลายเป็นว่าคณะที่รับสมัครก่อนแล้วระบุเงื่อนไขไว้แล้ว ว่าสามารถสมัครได้เพียง 1 คณะ 1 โครงการ เท่านั้น แต่สุดท้ายพอเด็กจะสมัครรับตรงแล้วก็สมัครไม่ได้ เขาจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบ ทั้งที่จริงแล้วในระบบระบุเงื่อนไขเป็นตัวแทนทั้งหมดแล้ว นั่นก็เป็นปัญหาที่ฝ่ายรับเข้าต้องคอยตอบคำถามอยู่ตลอด

สำนักทะเบียนฯ จะเป็นผู้เตรียมระบบและโปรแกรมจะมีการตรวจเช็คการสมัครเข้าโครงการและคณะที่สมัคร ผลการเรียน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งจะไปลือคในระบบได้ส่วนหนึ่ง แต่สุดท้ายต้องตรวจข้อมูลกันอีกครั้ง เพราะมีบางคน GPA กำหนดไว้ 2.75 แต่ถ้านักเรียนมีคะแนนไม่ถึง 2.75 ก็ไม่สามารถสมัครผ่านระบบได้ ก็เคยพบปัญหาว่านักเรียนกรอกข้อมูลเท็จให้ เมื่อสอบผ่านเกณฑ์แล้วจึงต้องมีการตรวจสอบหลักฐานจริงอีกครั้งหนึ่งในวันสอบสัมภาษณ์

กิจกรรมที่ 4 การดำเนินงานจัดฝั่งสอบ

สำนักทะเบียนฯ จะเป็นผู้ดำเนินการ จัดหากรรมการคุมสอบ หาสถานที่สอบ ในส่วนของคณะจะเป็นเรื่องของการออกข้อสอบ และวันสอบคณะก็จะต้องมาดำเนินการสอบด้วยเพราะคณะต้องคุมข้อสอบมา จะมีอยู่ 2 กองคือ กองอำนวยความสะดวกทั่วไปโดยสำนักทะเบียนฯ และกองอำนวยความสะดวกที่จัดสอบที่จะมาดูแลเรื่องของการจัดสอบ

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานสอบ

คณะเพียงแต่ส่งข้อมูลมาว่าในส่วนของคุณจะมีใครเป็นประธาน และกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งมาให้สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการในเรื่องการจัดทำคำสั่งและการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

กิจกรรมที่ 6 ข้อสอบข้อเขียน คณะจะต้องตกลงกันว่าจะใช้เกณฑ์ใด อย่างไร เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ใช้ข้อสอบเดียวกันกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ

กิจกรรมที่ 8 การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจหลักฐานต่างๆ คณะต้องดำเนินการ เพราะเป็นการรับสมัคร Online ผู้สมัครจะต้องรับรองหลักฐานเบื้องต้น ดังนั้นคณะจะต้องตรวจหลักฐานหมด GPA ที่คณะกำหนด หรือคุณสมบัติเฉพาะอื่น ต้องตรวจสอบในวันสอบสัมภาษณ์ มีหลายคณะที่เมื่อถึงการตรวจสอบหลักฐานจริงๆ แล้วไม่ผ่าน

เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วคณะต้องส่งผลให้สำนักทะเบียนฯ นำไปประมวลผลผ่านระบบสุดท้ายจะส่งรายงานกลับมายังคณะ ในเรื่องของการเสนอประกาศลงนามต่างๆ คณะไม่ต้องดำเนินการ สำนักทะเบียนฯ จะประกาศรวมกับคณะที่มีการรับในรอบนั้น

กิจกรรมที่ 9 การยืนยันสิทธิ์

เดิมโครงการรับตรงยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ของ สมาคมอธิการแห่งประเทศไทย (สอท.) ซึ่งพยายามจะให้ทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วม Clearing House ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการตามมติมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มมี Clearing House อย่างไรก็ตามมีบางคณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขออนุมัติที่จะไม่เข้าร่วม Clearing House และขอยืนยันสิทธิ์เองโดยจะเก็บค่าธรรมเนียมก่อนเมื่อเป็นเช่นนี้จึงมองว่าหากดำเนินการที่คณะแล้วใครจะเป็นผู้เก็บเงินค่าธรรมเนียม ซึ่งปกติเงินจะเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยทั้งหมด สำนักทะเบียนฯ จึงต้องทำระบบขึ้นมาอีก ซึ่งการเก็บค่าธรรมเนียมก่อนก็จะยุ่งยากซับซ้อนอยู่เหมือนกัน และก็ได้รับข้อร้องเรียนว่าไม่เป็นธรรมในขณะที่คณะอื่นๆ เข้า Clearing House แล้วทำไมบางคณะไม่เข้าร่วม Clearing House

โครงการที่เข้าร่วมสำนักทะเบียนฯ มีเงื่อนไขกำหนดไว้ในประกาศอย่างชัดเจนว่าจะเข้าร่วมโครงการใด ซึ่งระบบจะลือคอยู่แล้ว แต่ก็มีบางครั้งก็ต้องตรวจเช็คด้วยเหมือนกันว่าระบบหลุดหรือไม่ ซึ่งสำนักทะเบียนฯ จะยึดข้อมูลครั้งสุดท้ายที่มีการชำระเงิน ถ้ารับสมัครในช่วงเดียวกัน ผู้สมัครยังสามารถเปลี่ยนใจได้ ยกเลิกได้ เช่น สมมติว่าสมัครรับตรงไปแล้วอยากเปลี่ยนใจไปเข้าโครงการกีฬาและมีการรับสมัครช่วงเดียวกัน ก็สามารถเปลี่ยนได้ แต่ถ้ามีการรับสมัครต่างช่วงระยะเวลาอีก เช่น โครงการผลิตแพทย์ฯ รับสมัครแล้ว สอบแล้ว จะมาใช้สิทธิ์อันนี้อีกไม่ได้

ระบบการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House จากปัญหาที่มองว่ามหาวิทยาลัยมีการรับตรงเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นเรื่องคะแนน GAT/PAT กี่ดี หรืออะไรก็ดี มหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกตรงแล้วจำนวนการสละสิทธิ์ที่ก็ยังปัญหาอยู่ จึงสร้างระบบ Clearing House ขึ้นมา เพื่อให้ไปยืนยันสิทธิ์พร้อมกัน สมมติว่านักเรียนสอบติดด้วยกัน 3 มหาวิทยาลัย นักเรียนต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing House ซึ่งเลือกได้เพียง 1 มหาวิทยาลัยเท่านั้น ถ้าเป็นระบบเดิมที่รับยืนยันสิทธิ์เองจะไม่มี การไปตัดสิทธิ์ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน จะไปตัดสิทธิ์แค่ Admissions กลาง ดังนั้น เมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแล้ว หายไประหว่างทางที่ไปมหาวิทยาลัยอื่นเท่าไร แต่การ Clearing House จะเห็นตัวเลขส่วนหนึ่งว่านักเรียนสละสิทธิ์เราแล้วไปเลือกมหาวิทยาลัยไหน แต่ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าบางมหาวิทยาลัยไม่เข้าร่วมก็จะทำให้ไม่สามารถตอบโจทย์ได้

เวลาเข้าระบบ Clearing House สามารถดำเนินการได้ 3 ครั้ง ถ้าจะเปลี่ยนใจ หากพ้น 3 ครั้งแล้ว จะถือใช้ข้อมูลครั้งสุดท้ายที่สุด แต่ถ้าไม่เข้าไปทำเลยจะถือว่าสละสิทธิ์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหลักๆ

1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) <http://www.cuas.or.th> คือเว็บไซต์รับสมัคร Admissions กลาง

2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. <http://www.niets.or.th> เด็กจะต้องสมัครข้อสอบกลาง

3. ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียน และประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <http://reg.tu.ac.th>

ตัวเลขของการรับสมัครจะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่อัตราการแข่งขันเฉลี่ยแล้ว ถ้าเป็นรับตรงจะอัตราส่วน 1:26 ในภาพรวม อย่างปี 2554 เป้าหมายรับ 1,572 คน มีผู้สมัคร 28,000 คน อัตราการแข่งขันคือ 1:18 ปี 2555 ผู้สมัครเพิ่มมาถึง 42,000 คน อัตราการแข่งขันคือ 1:25 ปี 2557 47,000 คน อัตราการแข่งขันคือ 1:26

ในภาพรวมมหาวิทยาลัยก็รับไม่ได้ตามเป้าหมาย มีบางคณะเท่านั้นที่รับได้ตามเป้าหมายแต่ต้องเรียกเด็กเผื่อ เพราะคณะจะมีตัวเลขอยู่แล้วว่าเด็กจะหายไปตอนสอบสัมภาษณ์ส่วนหนึ่ง หายไปตอนยืนยันสิทธิ์ส่วนหนึ่ง แล้วก็หายไปไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้น คณะจะมีตัวเลขที่จะรู้ได้ว่าควรจะเผื่อที่ % แรกๆ มหาวิทยาลัยมีการกำหนดมาให้เรียกเผื่อ 5% หรือ 10% ครั้งหลังสุดให้ 25% สุดท้ายคณะก็บอกวามมหาวิทยาลัยจะมากำหนดแบบนี้ทุกคณะไม่ได้เพราะปัจจัยของแต่ละคณะแตกต่างกันความต้องการต่างกัน มหาวิทยาลัยก็เลย Open แต่อย่าให้มากเกินไป ณ ตอนนี้นักศึกษาก็เรียกเพิ่มเกือบ 100% เหมือนกัน ถ้าคณะมองแล้วว่าเมื่อขึ้นทะเบียนแล้วคณะได้จำนวนนักศึกษาตามแผน

ทั้งนี้ เงินที่สมัครสอบทั้งหมดจะนำเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย และจะจัดสรรคืนให้คณะ 40% เพื่อใช้ในการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ในเรื่องการจัดสอบ การสอบสัมภาษณ์ การจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่าง ในการดำเนินการสอบ หรือแม้แต่จะจ่ายค่าตอบแทน top up ให้นอกเหนือจากที่สำนักทะเบียนฯ จ่ายก็ทำได้ ถ้าคณะมีระเบียบรองรับ ในส่วนของ 40% นี้คือให้คณะบริหารจัดการเอง แต่ต้องมีระเบียบรองรับ เนื่องจากสำนักทะเบียนฯ ได้ Block Grant ในการสอบคัดเลือกแต่ก็ไม่ได้มาเต็ม มี% ในการคิดคำนวณให้เพื่อมาใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน ดังนั้น การดำเนินงานที่ผ่านมาจึงมีการกำหนดโครงสร้างบริหารจัดการจัดสอบว่า ในหนึ่งกองอำนวยการสอบจะมีบุคลากรได้อย่างไร กรรมการกลางที่จะดูแลเรื่องการจัดสอบ การรับจ่าย รับส่งข้อสอบ ก็จะกำหนดไว้ว่า กรรมการ 1 คน : จำนวนผู้เข้าสอบ 150 คน ค่าสมัครสอบจะมี 2 อัตรา ถ้าคณะที่มีการจัดสอบข้อเขียนมหาวิทยาลัยจะคิดค่าสมัคร 400 บาท แต่ถ้าเป็นคณะที่ใช้คะแนนของ สทศ. เช่น คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยก็จะเก็บเพียงแค่ 100 บาท เพราะว่าเด็กต้องไปจ่ายในส่วนการสอบตรงนั้นมาแล้ว เงินค่าสมัครจะผ่านบัญชีของกองคลัง สำนักทะเบียนฯ จะดำเนินการตัดเงินผ่าน Online ให้กองคลัง เมื่อสิ้นสุดการรับสมัครแล้วสำนักทะเบียนฯ จะรายงานตัวเลขแล้วส่งไปเบิกเงินที่กองคลังให้คณะตามจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วกองคลังจะโอนเงินนั้นเข้าบัญชีที่คณะแจ้งมา

ในส่วนของข้อสอบคณะจะเป็นผู้ดำเนินการเอง เนื่องจากความต้องการของคณะไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ ว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยอาจมีการจัดทำข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ สโมสรรุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์

ชี้แจงถึงเหตุผลที่คณะต้องการเปิดรับรับศึกษาแบบโครงการรับตรง ดังนี้

1. คณะคิดว่าข้อสอบของส่วนกลางไม่ตอบสนองกับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในคณะ เนื่องจากคณะมีศาสตร์หลายสาขา

2. คณะต้องการเด็กที่มีความตั้งใจที่จะมาศึกษากับคณะโดยตรง หากรอผลจาก Admissions จะมีเด็กบางคนที่มีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเขาความสามารถเลือกได้ แต่ในขณะที่เด็กอีกกลุ่มที่คณะอยากได้จริงๆ แต่เขาอาจมีความสามารถไม่ถึงเขาอาจเลือกไม่ได้ คณะก็จะไม่ได้เด็กตามที่ต้องการ

ในปีแรกๆ ที่คณะสหเวชศาสตร์เปิดโครงการรับตรง คณะทำข้อสอบ พิมพ์ข้อสอบ และจัดสอบเอง ดำเนินการเองทุกอย่าง ทำให้มีการใช้ทรัพยากรทุกอย่างมาก และต้องมีระเบียบมากมายมารองรับการดำเนินการ ประกอบกับจำนวนเด็กมีมากถึง 3 – 4 พันคน คณะไม่สามารถที่จะจัดการอะไรหลายๆ อย่าง ได้ จึงได้ยกเลิกไป สำหรับเด็กที่ได้มาก่อนข้างดี เพราะเมื่อเขามาสอบกับคณะแล้วคณะสามารถประกาศผลสอบได้เลย เด็กก็จะทราบผลได้เร็ว ส่วนใหญ่แล้วเด็กเหล่านี้จะเลือกอยู่กับคณะแน่นอน แต่วิธีการจัดการค่อนข้างยุ่งยากมาก ไม่ค่อยจะเหมาะสมนัก เนื่องจากว่าเด็กมีจำนวนมาก และก็มักไม่ค่อยเป็นธรรมกับเด็กคนอื่นคือใครมีเงินก็เขาจะวิ่งสอบหลายที่ เมื่อคณะพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีปัญหาจากการดำเนินการ คณะก็คิดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นคณะน่าจะเลือกใช้ข้อสอบกลางที่มีเป็นมาตรฐาน การรับตรงคณะถ้าเลือกคะแนนจาก GAT/PAT ก็ได้ แต่คณะเห็นว่า GAT/PAT ไม่ตอบโจทย์ของคณะ เนื่องจากว่า GAT เองก็เชื่อมโยงกับภาษาอังกฤษ PAT เองก็มีวิทยาศาสตร์ซึ่งหลากหลาย ซึ่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพมีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น คณะจึงพิจารณาเลือกคะแนนจากวิชาสามัญ ซึ่งผู้ที่ออกข้อสอบทำมาเพื่อศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพจริงๆ แต่ปัญหาก็คือคณะรู้ว่าเด็กจะเลือกสอบเข้าแพทย์กับทันตแพทย์เป็นหลัก ในเรื่องของวิชาสามัญเมื่อคณะจะนำมาใช้ คณะกรรมการของแต่ละภาควิชา ก็จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรจะใช้วิชาใด เช่น เทคนิคการแพทย์อาจจะใช้ฟิสิกส์น้อย แต่กายภาพบำบัดใช้ฟิสิกส์มากกว่า เกณฑ์ที่เป็น factor ที่จะนำมาคูณก็จะแตกต่างกัน ดังนั้นเราจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาในเรื่องนี้ เพื่อที่จะเสนอคณะต่อไป

ในเรื่องของข้อสอบถ้าคณะเภสัชศาสตร์เปิดโครงการรับตรง ขอเสนอให้ดูว่าคณะต้องการใช้ข้อสอบแบบไหนในการที่จะคัดเลือก ง่ายที่สุดเลยคืออย่างคณะสหเวชศาสตร์ ใช้ 7 วิชาสามัญ อย่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ใช้ข้อสอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ให้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการให้ทั้งหมด แต่ ผศ.ดร.เสกสรรค์ไม่ค่อยสนับสนุนให้ใช้ GAT/PAT เพราะคิดว่าไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หัวหน้าฝ่ายรับเข้า สำนักทะเบียนเสริมว่า หากใช้ข้อสอบกลางของสทศ. ดังเช่นปีที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมือง ทำให้ถูกเลื่อนส่งผลให้การคัดเลือกล่าช้าออกไปมาก เพราะมหาวิทยาลัยต้องรอผลสอบของ สทศ.อย่างเดียวนั้น แล้วบางครั้งที่มีมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถกำหนดปฏิทินได้เพราะมหาวิทยาลัยต้องรอปฏิทินของสทศ. และปฏิทิน Admissions อีกด้วย

ผศ.ดร.เสกสรรค์ กล่าวถึงปัญหาอีกอย่างที่พบคือ ไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าที่ต้องการ ถึงแม้จะมีข้อสอบที่ได้มาตรฐานแล้ว ดังตัวอย่างสถิติการสมัครและรับเข้า

ปี	สาขา	รับ	สมัคร
2558	เทคนิคการแพทย์	20	3,884
	กายภาพบำบัด	10	994
2559	เทคนิคการแพทย์	20	3,934
	กายภาพบำบัด	10	977
2560	เทคนิคการแพทย์	20	4,165
	กายภาพบำบัด	20	1,487

คณะมีผู้สมัคร 3,884 คน สาขาเทคนิคการแพทย์รับ 20 คน ผลคือ มีผู้มาสอบสัมภาษณ์ ประมาณ 12 – 13 คน เนื่องจากนักเรียนวิงสมัครทุกที่ โดยใช้คะแนนวิชาสามัญซึ่งสอบครั้งเดียว แต่สามารถสมัครสอบได้ทุกมหาวิทยาลัยที่มีการรับตรงทั่วประเทศ ต่อมาในเรื่องของการสอบสัมภาษณ์ เมื่อเด็กที่สอบได้ ถึงจะมาสัมภาษณ์กับคณะก็จริงแต่ก็มาสละสิทธิ์ภายหลัง ดังที่สำนักทะเบียนฯ กล่าวไว้

ผศ.ดร.เสกสรรค์ มองว่าปัจจุบันเรื่องของการรับตรงขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ ชื่อเสียงของคณะ และมหาวิทยาลัย ถ้าคณะเภสัชศาสตร์รับตรงน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าในสายเทคนิคการแพทย์ เพราะเด็กที่ตั้งใจมาจริงๆ ที่คณะเภสัชศาสตร์น่าจะอยู่กับคณะเภสัชศาสตร์ได้นาน

เรื่องต่อมาที่คิดว่าจะมีปัญหาที่เรื่อง Clearing House เนื่องจากว่าเด็กบางคนที่ได้ที่อื่นแล้ว แต่ที่นั้นไม่เข้าระบบ Clearing House แล้วถ้าเด็กมาสอบที่คณะสหเวชฯ ได้อีกที่หนึ่ง คณะก็ไม่ทราบเลยว่าเด็กจะสละสิทธิ์คณะเราหรือไม่ จนกว่าจะประกาศผลไปแล้ว และเด็กไม่มาจึงถือเป็นอีกปัญหา ถ้าจะถามว่าประสบความสำเร็จหรือไม่สำหรับการรับตรง ถือว่าคณะสหเวชฯ ไม่ประสบความสำเร็จเลย คณะกำลังคิดว่า จะต้องดำเนินการปรับกลยุทธ์ ดังนี้

1. ข้อสอบ พิจารณาว่าจะมาใช้ข้อสอบของคณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อจะประกาศผลได้เร็วขึ้น
2. การเก็บค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมก่อนเมื่อเด็กสอบได้ แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กจะอยู่กับคณะมากเพียงใด เช่น เด็กบางคนได้เทคนิคการแพทย์และได้แพทย์ด้วย กรณีนี้เด็กก็คงไปแน่นอน แต่ถ้าเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ แพทยศาสตร์ เด็กน่าจะอยู่ค่อนข้างมาก

ถ้าจะถามว่าเด็กที่ได้จากการรับตรงกับเด็กที่ได้จาก Admissions ความสามารถเป็นอย่างไร ผศ.ดร.เสกสรรค์ฯ ตอบว่าในขณะที่คณะสหเวชศาสตร์ดำเนินการสอบเองเด็กที่ได้จากการรับตรงจะเก่งมาก แต่ ณ ปัจจุบันนี้ต่ำกว่ามากเพราะเด็กเลือกที่อื่นแล้วไม่ได้จึงมาอยู่กับคณะเรา ดังนั้นปัจจุบันเด็กที่ได้จาก Admissions จะเก่งกว่าโครงการรับตรง

การรับตรงจะรับก่อน Admissions ไปเข้า Clearing House เด็กที่ยืนยันสิทธิ์ก็จะถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง ปัจจุบันนี้มี 2 รูปแบบคือ เมื่อเข้าไปยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้วข้อมูลจะถูกส่งไปตัดสิทธิ์ Admissions กลาง แล้วส่วนที่คณะรับยืนยันสิทธิ์เอง เก็บเงินเอง ดำเนินการเองทุกอย่าง ก็จะถูกส่งไปตัดสิทธิ์ Admissions กลาง เช่นกัน

นางสาววารุณี เหลืองสกุลพงษ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

กล่าวว่าในส่วนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช่วงแรกที่เปิดคณะก็ดำเนินการทั้ง 2 แบบ คือ ทั้ง Admissions และรับตรง ในช่วง 3 – 4 ปีแรก นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากรับตรงคณะประเมินแล้วว่าได้เด็กเก่งพอสมควร แต่หลังจาก 3 – 4 ปีที่ผ่านมา น่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันและด้วยตัวคณะเอง คณะก็จะไม่ได้เด็กที่ไม่เก่งเท่าที่ควร ปัญหาที่พบก็เหมือนคณะอื่นๆ คือ เด็กจะสละสิทธิ์กันมาก ไม่ค่อยได้นักศึกษาตามเป้า ทั้งที่ตอนเรียกสัมภาษณ์เรียกเผื่อถึง 2 เท่า เช่น รับ 60 คน เรียกสัมภาษณ์ 200 คน แต่พอถึงเวลาขึ้นทะเบียนจะเหลือประมาณ 40 คน ซึ่งคณะกำลังพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้เด็กตามเป้า

หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มองว่าการรับตรงยังได้เด็กบางส่วนที่มีความตั้งใจเข้าคณะจริงๆ แต่ถ้าจะประเมินว่าคุ้มประโยชน์กับการลงทุนทรัพยากรต่างๆ ตอบได้ยาก

ผศ.ดร.เสกสรรค์ คณะสหเวชศาสตร์ มองว่าเด็กที่ได้จากการรับตรงเป็นเด็กที่มีความตั้งใจและจะอยู่กับเราจนจบ 4 ปี ปัญหาที่พบคือทุกๆ ปี จะมีเด็กประมาณ 10 – 15% ที่ออกไปตอนปี 2 คือไป Admissions ใหม่ พอได้เขาก็จะลาออกไป แต่เด็กที่จะได้จากการรับตรงจะอยู่กับคณะไปตลอดจนจบ

เด็กที่สามารถสอบเข้ามาในมหาวิทยาลัยได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งแต่ก็ต้องมีความรู้ระดับหนึ่ง ถ้าเด็กมีปัญหา ก็จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลให้คำปรึกษา

หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนฯ กล่าวต่อว่า ทปอ.พยายามที่จะให้มีการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อลดการสละสิทธิ์และการตระเวนสอบ เพราะคนที่มีโอกาสก็จะไปตระเวนสอบได้มาก แต่คนที่ขาดโอกาสเขาก็จะไม่สามารถไปเข้าแข่งขันได้ เช่น สอบแพทย์ ก็จะไปแทบทุกที่ทุกมหาวิทยาลัย ทำให้ที่นั่นเกิดความซ้ำซ้อน ซึ่ง ทปอ.กำลังพยายามแต่สุดท้ายก็ยังคงความเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการ ถึงจะเป็นโครงการพิเศษบางคณะที่พอเด็กสอบได้แล้วเก็บเงินก่อนก็ไม่เป็นผล สุดท้ายเด็กก็ไปซึ่งตรงนี้ก็หลายมุมมอง ถ้ามองว่าจะกลับไปเป็นระบบ Entrance แบบเดิม สอบครั้งเดียวตัดสินชะตาชีวิตเด็กเลย แต่ถ้าเป็นแบบปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าเด็กมีโอกาสเลือกมากไปหรือไม่ สอบก็มีหลายอย่าง ทั้ง GAT ทั้ง PAT ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แล้วยังมีสอบสามัญอีก แล้วไหนจะสอบของมหาวิทยาลัยอีก จึงมีความพยายามที่จะให้ใช้ข้อสอบกลาง แต่บางคณะก็มองว่าตรงนั้นไม่ตอบโจทย์ ส่วนปัญหาการสละสิทธิ์มีทุกที่ ทุกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค

เมื่อถามถึงการรับนักศึกษาแบบ Admissions จะสามารถเรียกเด็กที่สอบผ่านมาสัมภาษณ์มากกว่าจำนวนที่จะรับจริงได้หรือไม่ **หัวหน้าฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนฯ** ตอบว่า ถ้าเป็นคณะอื่นๆ ที่ไม่มีสาขาวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องก็สามารถทำได้ จำนวนรับนักศึกษาที่คณะต่างๆ แจ้งมายังสำนักทะเบียนฯ จะถูกบันทึกลงในระเบียบการคัดเลือก เช่น คณะเภสัชศาสตร์ แจ้งรับ 45 คน เมื่อจะเรียกสอบสัมภาษณ์ สำนักทะเบียนฯ จะสอบถามมายังคณะอีกครั้งว่าจะเรียกเท่าใด จะเรียกเพิ่มหรือไม่ หรือถ้าคะแนนลำดับสุดท้ายเท่ากันจะรับหมดได้หรือไม่ เนื่องจากสามารถเรียกเด็กมาสอบสัมภาษณ์เพิ่มได้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งบางคณะก็จะมีตัวเลขในใจ เช่น ถ้ารับตรงเขาไม่ได้ตามเป้า เขาก็จะมาบวกเพิ่มจำนวนใน Admissions ได้ตอนเรียกสัมภาษณ์ แต่เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์มีสาขาวิชาชีพเข้ามากำหนด เช่น สภากำหนดให้คณะรับนักศึกษาได้ 45 คน ถ้าเรียกมาสัมภาษณ์แล้วจำเป็นต้องรับหมด จะไม่สามารถตัดสิทธิ์เด็กที่ถูกเรียกมาออกไปได้ ถ้าเด็กไม่มีปัญหาจริงๆ เช่น ทดสอบตาบอดสีไม่ผ่าน ตรวจร่างกายไม่ผ่าน ดังนั้น เมื่อคณะเภสัชศาสตร์รับได้ 45 คนตามที่สภาฯ กำหนด แล้วถ้าคณะฯ เรียกสัมภาษณ์ 50 คน ในส่วนของ 5 คนที่เรียกเกินมาจะบอกว่าเด็กไม่ผ่านนั้น ไม่สามารถทำได้ ก็จะกลายเป็นว่าคณะเภสัชศาสตร์จะได้นักศึกษาเกินที่สภาฯ กำหนดไว้ก็ไม่สามารถทำได้อีก

การเรียกเด็ก Admissions มาสัมภาษณ์สามารถทำได้รอบเดียว คณะจึงต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน

.....

นางรัชณี สุวรรณวงศ์
ผู้สรุปการบรรยาย

ภาพกิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558
หัวข้อ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง”



ภาพกิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2558
หัวข้อ “แนวทางการรับนักศึกษาแบบโครงการรับตรง” (ต่อ)

